

เอกสารการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติครั้งที่
ระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

9

วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

9TH
IBRS2018
2-3 APRIL, 2018
MCU, SISAKET CAMPUS, THAILAND

**BUDDHIST CULTURE
& SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

THE 9TH INTERNATIONAL
AND THE 1ST NATIONAL
BUDDHIST RESEARCH SEMINAR



วันที่ 2 - 3 เมษายน 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

คำนำ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่าย ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 9th Buddhist Research Seminar Cultural Geography in Buddhism : IBRS2018) ในวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักวิจัยได้นำ เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยและสร้างสรรค์ การจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในส่วนการแสดงงานสร้างสรรค์นั้นจัดให้มีการแสดงนิทรรศการจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จะรวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) ของผู้นำเสนอทั้งแบบวาจา และแบบโปสเตอร์ ที่เข้านำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็น หนังสือ แผ่นซีดี และเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ในคราวต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Proceeding นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย ศิลปิน และผู้สนใจทั่วไป และนำไปพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ขอกราบขอบพระคุณ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับผู้นำเสนอผลงาน กราบขอบพระคุณ พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ขอบขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจนบรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสที่จะร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า สมดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน”

พระราชธรรมสารสุธี, ดร.

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)